
-สําเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2/2562 
วันพุธ  ท่ี  12  เดือน มิถุนายน  2562   เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมโชติพิบูลย   องคการบริหารสวนตําบลบานแดง 
ผูเขาประชุม 
ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ เวลามา หมายเหตุ 

1 นายประสิทธ์ิ     อึงสะกาว ประธานสภาฯ ประสิทธ์ิ     อึงสกาว 09.00 น.  
2 นายสกล     บุญพา รองประธานสภาฯ สกล     บญุพา 08.45 น.  
3 นายบุญตา       บญุพา ส.อบต.หมูท่ี  1 บุญตา   บญุพา 09.00 น.  
4 -ตําแหนงวาง- ส.อบต.หมูท่ี  1 -   
5 นางมณีรัตน  บญุภา     ส.อบต.หมูท่ี  2 มณีรัตน  บุญภา     09.00 น.  
6 นายแสงจันทร  บุญภา ส.อบต.หมูท่ี  2 แสงจันทร  บญุภา 09.00 น.  
7 นายสมัย     มาเขา ส.อบต.หมูท่ี  3 สมัย     มาเขา 09.00 น.  
8 -ตําแหนงวาง- ส.อบต.หมูท่ี  3 -   
9 นางมะลิจันทร  บัวบาน   ส.อบต.หมูท่ี  4 มะลิจันทร  บัวบาน   08.45 น.  
10 -ตําแหนงวาง- ส.อบต.หมูท่ี  4 -   
11 นายสุรินทร     โพธ์ิวิหาร ส.อบต.หมูท่ี  5 สุรินทร     โพธ์ิวิหาร 08.45 น.  
12 นายคําบอ        บัวผัน ส.อบต.หมูท่ี  5 คําบอ     บัวผัน 08.30 น.  
13 นายสุกรรณ      บัวผัน ส.อบต.หมูท่ี  6 สุกรรณ    บัวผัน 09.00 น.  
14 -ตําแหนงวาง- ส.อบต.หมูท่ี  6 -   
15 นายจําป        จันทะส ี ส.อบต.หมูท่ี  7 จําป     จันทะส ี 09.00 น.  
16 นายบัว        โสภาพร ส.อบต.หมูท่ี  7 บัว        โสภาพร 09.00 น.  
17 นายบุญคุม    วัลละ ส.อบต.หมูท่ี  8 บุญคุม    วัลละ 09.00 น.  
18 นายทองส ี    สินทร ส.อบต.หมูท่ี  8 ทองสี     สินทร 09.00 น.  
19 นายสวงสรรติ  นันทะสอน ส.อบต.หมูท่ี  9 สวงสรรต ิ นันทะสอน 09.00 น.  
20 นายสําเรียง    รักญาต ิ ส.อบต.หมูท่ี  10 สําเรียง    รักญาต ิ 09.00 น.  
21 นายเพ็ง  พาที           ส.อบต.หมูท่ี  10 เพ็ง  พาที           09.00 น.  
22 นายสุรพล  สดุสี   ส.อบต.หมูท่ี  11 สุรพล  สุดส ี 09.00น.  
23 นายพูลศักดิ์  ศรีวิชา   ส.อบต.หมูท่ี 12 พูลศักดิ ์ ศรีวิชา   09.00 น.  
24 นายสวาง  บัวโต        ส.อบต.หมูท่ี  12 สวาง  บัวโต        08.50 น.  
25 นายธนพล  ซวมเชยีง   ส.อบต.หมูท่ี  13 ธนพล  ซวมเชียง   08.30น.  
26 นายบุญเมือง      สินทร ส.อบต.หมูท่ี  13 บุญเมือง   สินทร 08.30 น.  
27 นางสุวรรณ  สมบูรณ   ส.อบต.หมูท่ี  14 สุวรรณ  สมบูรณ   09.00 น.  
28 นายศรราม     พรมวงศ ส.อบต.หมูท่ี  14 ศรราม     พรมวงศ 09.30 น.  
29 นายสวาท      เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมูท่ี  15 สวาท    เชีย่วชาญ 09.20 น.  
30 นายศิวกร  เข็มพรหยบิ ส.อบต.หมูท่ี  15 ศิวกร  เข็มพรหยิบ  ลา 
31 จ.ส.อ.สุนาจ  เอ้ือมอุน เลขานุการสภาฯ จ.ส.อ.สุนาจ  เอ้ือมอุน 09.00 น.  
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ผูเขารวมการประชุม  
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย

เหตุ 



1 นายเทพ  บุญอภัย ผูใหญบาน หมูที่ 8 เทพ  บุญอภัย 08.30น.  

2 นายศุภชัย  เบาทองจันทร ผูใหญบาน หมูที่ 6 ศุภชัย  เบาทองจันทร 08.30 น.  

3 นายธนวัฒน  พรมทา ผอ.ร.ร. บานโพธ์ิ ธนวัฒน  พรมทา 08.30 น.  

4 นายสุพรรณ  นามดี ผอ.ร.ร.บานไชยวานโนนลือชัย สุพรรณ  นามดี 08.40 น.  

5 น.ส.ธิภาพร  จูมศร ี ผอ.ร.ร.บานหนองผกัแวนฯ ธิภาพร  จูมศรี 09.00 น.  

6 นายพรชัย  ศรีจันทร รักษาการณผอ.ร.ร.อนุบาลฯ พรชัย  ศรจีันทร 09.00 น.  

7 จ.ส.อ.สุพิน  ถูระวรณ ผอ.ร.ร.บานดงยางพรพิบลูย จ.ส.อ.สุพิน  ถูระวรณ 09.00 น.  

8 นายหนูกี  หลักชัย ผูใหญบาน หมูที่ 5 หนูกี  หลักชัย 09.00 น.  

9 นายอนุภัทร   บุญภา ผูใหญบาน หมูที่ 2 อนุภัทร   บุญภา 09.00 น.  

10 นายสําเนียง  ดวงดารา ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 10 สําเนียง  ดวงดารา 09.00 น.  

11 นายสมบญุ  บุญขาว รองปลัด อบต. สมบญุ  บุญขาว 09.00 น.  

12 นายสุริยา  ราชมนตร ี ผอ.กองการศึกษา สุริยา  ราชมนตร ี 08.45 น.  

13 นายเวียงชัย  ศรีวิชา ผูใหญบาน หมูที่ 12 เวียงชัย  ศรีวิชา 09.00 น.  

14 นางผกามาส  แสงจันทร นักวิเคราะหฯ ผกามาส  แสงจันทร 09.00 น.  

15 นายเจนีวา   อินทรจันทร ผูใหยบาน หมูที่ 14 เจนีวา   อินทรจันทร 08.30 น.  

16 รตอ.สุวิทย แสงส ี รอง สวป.สภ.พิบูลยรักษ รตอ.สุวิทย แสงส ี 08.00 น.  

17 นางกาญจนา  แลลอม ผูอํานวยการกองคลงั กาญจนา  แลลอม 09.00 น.   

18 นางจิตรเลขา  คนฉลาด นายก อบต.บานแดง จิตรเลขา  คนฉลาด 09.00 น.  

19 นางวิภาวรรณ อินธิเสน                                                                                                                                                                                                             เลขานุการนายก อบต.บานแดง วิภาวรรณ  อินธิเสน 08.30 น.  

20 นายจตุรงค  คงแสนคํา รองนายก อบต.บานแดง จตุรงค  คงแสนคํา 08.00 น.  

21 นายทองหลอ  ศรีชัยมูล รองนายก อบต.บานแดง ทองหลอ  ศรีชัยมูล 08.00 น.  

22 นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหนาสํานักปลัด จักรกฤษ  ทวีโชติ 09.00 น.  
 
 
 
 

หัวขอการประชุม 
เร่ิมการประชุมเวลา  09.30  น. 
         เมื่อที่ประชุมพรอมแลว เลขานุการสภาฯ ไดตรวจนับองคประชุมเมื่อครบแลวไดเรียนเชิญ นายประสิทธ์ิ   
อึงสะกาว  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการ
ประชุม  เพื่อดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
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ประธานสภาฯ กลาวเปด การประชุมและไดเชิญหัวหนาสวนราชการ ผูนําทองที่ ไดช้ีแจงขอราชการกับสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

นายประยงค  ไชยเสน  ทองถ่ินอําเภอพิบูลยรักษ  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 กําหนดให อปท.จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินให
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด คือแผน 5 ป และมีกําหนดใหแลวเสร็จ 
ภายในวันที่  15  มถุินายน น้ี 



นายสุพรรณ  นามดี ผูอํานวยการโรงเรียนบานไชยวานโนนลือชัย  ขอขอบคุณที่ไดรับเชิญเขารวมประชุม
ในครั้งน้ีขอขอบคุณทางทานนายก อบต. กํานัน ผูใหญบาน ที่คัดเลือกโรงเรียน 
บานไชยวานโนนลือชัยเปนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล และขยายผลไปโรงเรียน
อื่นตอไป ขอขอบคุณ ทาง อบต.บานแดง ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อ
ดําเนินโครงการของทางโรงเรียน ในครั้งตอไปของบประมาณเพื่อเติมอีก เพราะ
งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอในการดําเนินการ  ถาทาง อบต.บานแดง มีงานหรือ
กิจกรรมก็ขอใหประสานไปทางโรงเรียนๆมีความยินดีใหความรวมมืออยางเต็มที่ 

นายพรชัย  ศรีจันทร รักษาการณผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลยรักษ  เรื่องที่ 1 ชวงเปดภาคเรียนมี 
การเขาใจผิดในการสมัครเรียนช้ันปฐมวัย ดวยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให 
ประกาศรับเด็ก 2 ชวง คือระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษา แตระดับปฐมวัยเปน 
การรับตามป พ.ศ. เกิด  ใหจบการศึกษาจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนถึงไปเรียนตอที่ 
โรงเรียนอนุบาลบาลก็ไดอธิบายใหเขาใจตรงกันเปนที่เรียบรอยแลว เรื่องที่ 2  
ขอขอบคุณที่ทาง อบต.จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน ทันตามเปดภาคเรียน  
เปนการทํางานที่ยอดเย่ียมมาก เรื่องที่ 3 ชวงน้ีฤดูฝน ยุงเยอะ ขอความอนุเคราะห    
ใหทาง อบต. ฉีดพนหมอกควันใหกับโรงเรียนดวย ขอบคุณครับ 

จ.ส.อ.สุพิน ภูระวรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงยางพรพิพูลย  ขอขอบคุณที่ทาง อบต.ไดจัดสรร 
งบประมาณในการจัดอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมและไดดําเนินการเปนที่
เรียบรอยแลว โดยนายจตุรงค คงแสนคํา รองนายก อบต.บานแดง เปนประธานเปด
งาน เห็นดวยกับผอ.สุพรรณ ในเรื่องของบประมาณเพิ่มเติม เพราะจํานวนเด็กที่
เพิ่มข้ึนทําใหงบประมาณไมเพียงพอในการจัดกจิกรรม  โรงเรียนบานดงยางฯไดเขา
รวมโครงการโรงเรียน Zero Waste โรงเรียนปลอดขยะโดยสิ้นเชิง เปนการฝก
นักเรียนใหรูจักคัดแยกขยะ แตทางโรงเรียนยังขาดถังขยะที่เปนสีเพื่องายในการคัด
แยกขยะ  มีการปรับปรุงการเรยีนการสอนโดยใหนักเรียนอานออกเขียนได  ต้ังแต
ระดับช้ันอนุบาล โดยรัฐบาลมีนโยบาย 3 R อานได  เขียนได  และคิดเปน และ
ขอขอบพระคุณที่ใหเกียรติไดเชิญเขารวมประชุมในครั้งน้ี 

นายธนวัฒน  พรมทา ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพธ์ิ  มีนักเรียน  จํานวน 53 คน เพิ่มจากปที่ผานมา 4 คน  
   ขอขอบคุณ งบประมาณที่ อบต.จัดงบประมาณใหดําเนินโครงการอบรม 
 
 

-4- 
 

ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน ขอความอนุเคราะหรถกระเชาเพื่อซอมแซมหลงัคา 
อาคารเรียน วันเวลาจะแจงใหทราบอีกที  ตามทีจ่ํานวนนักเรียนเพิม่ข้ึน 4 คน  
ขอใหทาง อบต.จัดสรร อาหาร(เสรมิ)นม และอาหารกลางวัน ครบเต็มจํานวน 
ขอขอบพระคุณที่ใหเกียรติไดเชิญขารวมประชุมในครั้งน้ี 

นางสาวธิภาพร   จูมศร ี ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองผกัแวนดอนเขือง ขอแนะนําบริบทของโรงเรียน  
เปนโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียน  81 คน คุณครู 3 คนและจางคุณครเูพิ่มอกี 2 คน 
เปนโรงเรียนขาดแคลนอาคารเรียน  หวงน้ีกําลงัสรางอาคารแตมีงบแคทําหลงัคาและ 
เทพื้น หากทาง อบต.บานแดง มีงบประมาณสนับสนุนก็ยินดี  ในสวนอาหารเสริมนม 
ยังไดรับการจัดสรรยอดเดิม ยังขาด 5 คน ฝากทาง อบต.บานแดง จัดสรรใหครบ 
ตามจํานวนเด็กนักเรียนดวย ขอบคุณคะ 

นายราชัน   บุญภา กํานันตําบลบานแดง  ไดรับมอบหมายจากทานนายอําเภอ ใหมาเขารวมประชุมสภาฯ 
ในครั้งน้ี แผนพัฒนาตางๆ ก็เปนการทํางานรวมกันกบั ส.อบต.มีเรือ่งแจงประชาสมัพันธ 



ใหทุกทานที่ไมติดภารกจิรวมกจิกรรมหวานขาวนาป ที่หนาที่วาการอําเภอ ผลผลิตเพื่อ 
ชวยเหลือผูยากไรและยากจนในเขตพื้นทีอ่ําเภอพิบลูยรักษ 

นายเวียงชัย  ศรีวิชา ผูใหญบาน หมูที่ 12 ไดรับทราบเรื่องการบริหารจัดการขยะ หากสมาชิกทานใดไมมีขยะ 
มาขาย ใหสามารถนําเงินสมทบไดเพื่อเปนการรักษาสทิธ์ิ  ชาวบานแตละหมูบานเขา
รวมฌาปณกจิของหมูบานอยูแลว  คณะกรรมการคงบริหารงานไดยุงยากกวาเดิม แตมี
การตกลงในประชุมเปนทีเ่รียบรอยแลว ผมขอใหทางเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่ออธิบายอีก
รอบครับ 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการ ผูนําทองที่ ที่นําขอมูลขาวสารและ
แจงปญหาตางๆใหทางสภาฯ ไดรับทราบ ในโอกาสหนาหวังวาคงจะไดรับเกียรติจาก
ทานดวยดีอีกเชนเคย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1     เร่ืองประธานแจงใหทราบ 
- ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผานมา เมื่อวันที่ 17พฤษภาคม  
2562ไดจัดสงใหทานสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีขอแกไขเพิ่มเติมหรือไม 

นายคําบอ  บัวผัน ส.อบต.หมูที่ 5 ขอแกไขถอยคําในหนาที่ 12ของนายคําบอ  บัวผันจากขอความวา 
หวงน้ีจะมีปญหาในการดําเนินงานในเรื่องการเจรจากับเจาของพื้นที่นาทั้งสองฝง จึง
อยากยกไปจัดทําในขอบัญญัติงบประมาณ แทนการจายขาดเงินสะสม 

 เปนในหวงน้ีมีปญหา คือชาวนาทั้ง 2 ฝง ไดปลูกขาวแลว แตยังยืนยันใหจายขาดเงิน
สะสมได 

 

-5- 
 
นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯมีทานใดจะแกไขหรือสอบถามสิง่ใดเพิ่มเติมหรือไม (ไมมี) หากไมมี จะ

ขอมติจากที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาหรือไม 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

- การพิจารณาเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  ขอมอบหมายใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของช้ีแจงรายละเอียดใหสภาฯ 

ไดรับทราบ 

นางผกามาส   แสงจันทร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  

   0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยกระทรวงมหาดไทย     

            พิจารณาแลวเห็นวาพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด 

   แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม กําหนดใหเมื่อแผนพัฒนาจังหวัด 

   ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และประกาศใชแลว  การจัดทําแผนพัฒนา 

   ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การดําเนินกิจการของจังหวัดและหนวยงาน 

   ของรัฐที่เกี่ยวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาวประกอบกับระเบียบ 

   สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ขอ  



   7 กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค มี 

   ระยะเวลาหาป ดังน้ัน เพื่อใหแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองทองถ่ินใน 

   ปจจุบัน ซึ่งเปนแผนพัฒนาทองถ่ินที่มีระยะเวลาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) มีความ 

   สอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัดรวมทั้ ง 

   แผนปฏิบัติราชการประจาํปจงัหวัดแผนปฏิบัติราชการประจาํปกลุมจงัหวัด ตลอดจน 

   สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ไดอยางมี 

   ประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน  จึงอาศัยอํานาจตาม 

   ขอ๕แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 

   ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ซักซอมแนวทางการทบทวน 

   แผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาแผนพฒันาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป  

   (พ.ศ.2561 – 2565) และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ โดยหนังสือที่ 

   กลาวมาขางตนกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  

   พ.ศ. 2561-2565  ๑. ถือปฏิบัติตามขอ 17 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 

   ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไข 

   เพิ่มเติม 2. ในการทบทวนฯอาจใชขอมูลจากแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ ฉบับปจจุบัน มา 

   ทบทวนและปรับใชในการทบทวน โดยพิจารณาใหมคีวามสอดคลองกับยุทธศาสตร 

   การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด  

   ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
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   แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป        

    (พ.ศ.2561 – 2580) โดยในระยะเริม่แรกของการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ. 2561 – 2565) ใหจัดทําประชาคมในระดับตําบลและใหดําเนินการตาม 

หลักบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีซึ่งเราก็ไดผานข้ันตอนตางๆ และไดฉบับราง 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 สวนที่ 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ   

 สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

 ขอสรุปโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561– 2565 )ดังน้ี 

แบบ ผ.02 โครงการพัฒนา สําหรับ องคการปกครองสวนตําบลบานแดง 

ยุทธศาสตร ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

รวม 

ยุทธศาสตรท่ี 1ดานบริหารจัดการ 
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
1.2 แผนงาน การศึกษา 
1.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
1.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
- 
- 
- 
- 

 
5 
6 
1 
8 

 
5 
6 
1 
8 

 
5 
6 
1 
8 

 
5 
6 
1 
8 

 
20 
24 
4 
32 



1.5 แผนงาน สรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน 

- 3 3 3 3 12 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
           2.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
 

 
275 

 
265 

 
252 

 

 
245 

 
1,037 

ยุทธศาสตรท่ี 3ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

3.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห 
3.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชน 
3.3 แผนงาน การเกษตร 

              3.5 แผนงาน งบกลาง 

  
 
9 
 

31 
3 
3 
 

 
 
9 
 

31 
3 
3 

 
 
9 
 

31 
3 
3 

 
 
9 
 

31 
3 
3 

 
 

36 
 

124 
12 
12 
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ยุทธศาสตร ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

ป  
2565 

รวม 

           ยุทธศาสตร ท่ี 4ด านการ ศึกษา กีฬ า 
อนุรักษศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
ภูมิปญญาทองถ่ิน   

4.1 แผนงาน การศึกษา 
4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 
4.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
4.4 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

  
 
 

39 
9 
4 
21 
 

 
 
 

39 
9 
4 
21 
 

 
 
 

39 
9 
4 
21 
 

 
 
 

39 
9 
4 
21 
 

 
 
 

152 
44 
16 
92 

          ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

5.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
5.2 แผนงาน สาธารณสุข 
5.3 แผนงาน เคหะและชุมชน 
5.4 แผนงาน สรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชน 
5.5 แผนงาน การเกษตร 

 
 
 
 

 
 

22 
65 
11 
19 
 

24 

 
 

23 
65 
11 
19 
 

24 

 
 

22 
65 
11 
19 
 

24 

 
 

22 
65 
11 
19 
 

24 

 
 

89 
260 
44 
76 
 

96 

รวมท้ัง 5 ยุทธศาสตร - 558 549 535 530 2,169 
 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯมีทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรอืไม 

นายคําบอ  บัวผัน ส.อบต.หมูที่ 5 ในปน้ีเจาหนาที่จัดทํารูปเลมไดดีรายละเอียดตางๆ ดูงายข้ึน แตขอ 



สอบถามโครงการกอสรางอาคารหองประชุม ตอเติมอาคารที่ทําการ อบต. 
3,500,000 บาท เปนโครงการที่ซ้ําซอนกันหรือไม  ขอความชัดเจนโครงการการจัด
งานประเพณี 270,000 บาท ในเรื่องอื่นๆมีความรายละเอียดดีแลว ทุกโครงการเพื่อ
พัฒนาทองุถ่ินของเรา 

นายยสุริยา  ราชมนตรี ผูอํานวยการกองการศึกษา ขอตอบขอซักถาม โครงการงานเพณี 270,000 บาท เปน 
ภาพรวมของทั้งตําบล มีโครงการยอย คือ 1.การจัดงานโคมลมลอยฟา  2. ประเพณี 
ลอยกระทง  3. ประเพณีเขาพรรษา ของหมูบานจะเปนสนับสนุนหมูบาน หมูละ  
5,000 บาท 
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นายจําป  จันทะสี ส.อบต.หมูที่ 7  แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ขออภิปรายเปนภาพรวม 

รายละเอียดตางๆ บางโครงการใชงบประมาณนอย บางโครงการมีรายละเอียด
คลายๆกัน สามารถเอามารวมกันเปนโครงการเดียวไดหรือไม ดูแลวสอไปในทางไมดี 

นายธนพล  ซวมเซียง ส.อบต.หมูที่ 13 รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) ฉบับน้ีเปนแผนพัฒนา 
ที่ครอบคลุมดี  ทั้ง 5 ยุทธศาสตร  ถึงแมจะทําแบบเรงดวน ในระยะเวลาที่มีจํากัดก็ 
ถือวาเปนแผนที่ดี  

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะอภิปรายหรือสอบถามสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม 

(ไมมี) หากไมมีจะขอมติจากที่ประชุมวาเห็นชอบตามรายละเอียด (ราง)แผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน 22 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง  

                                มีสมาชิกสภาฯ ลา จํานวน 1 คน 
  

ระเบียบวาระท่ี  4     เร่ืองอ่ืน ๆ  
นายประสิทธ์ิ  อึงสกาว   ประธานสภา อบต.บานแดง ในเรือ่งอื่นๆมีทานใดจะเสนอหรือไม 
นายบุญเมือง  สินทร ส.อบต. หมูที่ 13  ขอสอบถามเรื่องการเบิกเงินสนับสนุนประเพณี  เคยมาเซ็นรับเช็ค 
  ที่สนับสนุนหมูบาน  ไดเปนเงินสดหรือเขาบัญชี 
นายสุริยา  ราชมนตรี ผูอํานวยการก  องการศึกษา แตกอน ผูที่รับเช็ค เปน ส.อบต. แต ส.อบต.เปนผูที่มีสวน 
  ไดเสีย กับทาง อบต. จึงเปลี่ยนให ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน หรือกรรมการหมูบาน  

 จํานวน 3 ทาน เปนผูมารับ  และรับเปนเช็คไปแลว ก็จะเอาไปเบิกโดยฝากเขาบัญชี
ของหมูบาน ของหมูที่ 13 โดยเปนรูปแบบของคณะกรรมการ สามารถกําหนดผูที่มี
อํานาจถอนเงินได อาจจะ 2 ใน 3 หรือ อาจจะทั้ง 3 คน ผูที่มีช่ือในบัญชีเทาน้ันถึงจะ
สามารถเบิกเงินออกมาได  

นายสวาท  เช่ียวชาญ ส.อบต. หมูที่ 15  มีชาวบานมารองเรียน เรื่องที่ไดไปขุดคลองสงนํ้าแหงที่ 1 ไวและยัง 
  ไมไดกลบ จะทําอยางไรตอขอใหไปตรวจสอบดวย ขอสอบถามเรื่องที่จัดซื้อรถมาจะทํา 
 เปนรถอเนกประสงคหรือรถกูกูชีพ ดําเนินการถึงข้ันตอนไหนแลว 
นายจําป  จันทะศรี ส.อบต. หมูที่7 เรื่องที่ชาวบานแดง หมูที่ 7 มาสอบถามเรื่องฌาปนกิจกองทุนขยะ แต 
 เจาหนาที่พูดกับชาวบานไมสุภาพ ขอใหแกไขดวย เรื่องโรงฆาสัตว ไมทราบวาจะเปด 
 ใหบริการไดชวงใด  เรื่องรถกูชีพก็ขอใหดําเนินการใหเรียบรอย 
นายธนพล  ซอมเชียง   ส.อบต. หมูที่ 13  ขอสอบถามความคืบหนาของโครงการที่จายขาดเงินสะสมไปแลว  
  อยากใหเรงลงมือทํางานหวงน้ีหนาฝน ก็ขอใหเรงดําเนินการ ถนนนานายทองดํา 



 รถยนตไมสามารถสัญจรไดเลย หมูที่ 14 ไดทําการวางทอระบายนํ้าแตเกิดปญหา 
 เพราะนํ้าไหลมาพื้นที่ หมูที่ 13 จะทําใหถนนขาดได 
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นายสมบุญ  บุญขาว รองปลัด อบต.บานแดง  รถที่ซื้อมา ยังยืนยันวาจะทําเปนรถกูชีพ แตปจจุบันยังขาด 
  อุปกรณที่จําเปนในการชวยชีวิตหลายอยางที่จะตองต้ังงบประมาณจัดซื้อใน 
 งบประมาณ ป 2563 เรื่องที่เจาหนาที่พูดจาไมสุภาพจะทําการสอบถามและตักเตือน 
 เรื่องโรงฆาสัตว รอการอนุมัติใบอนุญาตผูตรวจโรคสัตว ซึ่งเจาหนาที่ก็ไดผานการอบรม 
 เปนที่เรียบรอย แลวถาไดใบอนุญาตแลวก็สามารถเปดใชโรงฆาสัตวไดเลย   
 เรื่องทอระบายนํ้าจะฝากใหกองชางเรงตรวจสอบ 
นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม (ไมมี) หากไมมี

ผูใดเสนอเรื่องอื่นอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทานที่ใหความรวมมือในการ
ประชุมเปนอยางดี  

 

ปดประชุมเวลา 14.30 น. 
 

จาสิบเอก สุนาจ   เอื้อมอุน 
                 (สุนาจ    เอื้อมอุน) 
      เลขานุการสภาฯ/ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

   บุญตา  บุญพา 
(นายบุญตา  บุญพา)    

                               ส.อบต.หมูที่ 1 กรรมการตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
 

  จําป   จันทะส ี

(นายจําป   จันทะสี)    
                               ส.อบต.หมูที่ 7 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
  

    บุญคุม  วัลละ 
(นายบุญคุม  วัลละ)    

                              ส.อบต.หมูที่ 8 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

- ผูรับรองรายงานการประชุม 
 

   ประสิทธ์ิ  อึงสะกาว 
    (นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว) 
                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 
                                         ผูรับรองรายงานการประชุม 


